

# TRƯỚC THÈM NĂM HỌC MỚI 2017 - 2018 DÂNG HƯƠNG TẠI ĐÀI LIỆT SĨ PHƯỜNG NGỌC LÂM

Trong không khí thi đua tung bừng, phấn khởi trước thềm năm học mới 2017 - 2018, một năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng với thầy và trò trường THCS Ái Mộ. Sáng thứ Hai ngày 04 tháng 9 năm 2017, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và đại diện các em học sinh trường THCS Ái Mộ đã có mặt tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Phường Ngọc Lâm để dâng vòng hoa tươi, thắp nén hương thơm kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Ngọc Lâm, Long Biên, những người đã không tiếc xương máu, tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Nhung – Chi ủy viên, Chủ tịch công đoàn nhà trường đã có bài phát biểu báo công trước anh linh Bác Hồ kính yêu, hương hồn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của quê hương đất nước: trong năm học 2016 - 2017, trường đã vinh dự được khen tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND thành phố Hà Nội; Công đoàn được tặng Bằng khen của LĐLĐ thành phố; Chi hội CTĐ được tặng Bằng khen của TW Hội CTĐ Việt Nam; Liên đội TNTP được tặng Bằng khen Liên đội mạnh xuất sắc của TW Đoàn. Phong trào giáo viên giỏi xếp loại xuất sắc: Cấp quốc gia: 03 giải Nhì thi “Thiết kế bài giảng E-learning”: cô giáo Ngô Thị Thúy Anh, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phạm Thùy Dương; cấp thành phố: 09 giải trong đó 04 giải Nhất thầy giáo Đào Minh Cảnh giải Nhất môn Toán, cô giáo Bành Thị Thanh Huyền giải Nhất môn Công nghệ, cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Ngô Thị Chung Hậu giải Nhất thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn”; cô giáo Ngô Thị Thúy Anh, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phạm Thùy Dương giải Nhì thi “Thiết kế bài giảng E-learning”; thầy giáo Đỗ Tuấn Hiệp, cô giáo Vũ Thị Hương giải Khuyến khích thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn”. Cấp

quận 05 giải trong đó 03 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba. Phong trào học sinh giỏi xếp loại xuất sắc với 09 học sinh giỏi cấp quốc gia; 49 học sinh giỏi cấp thành phố 141 học sinh giỏi cấp quận.

Bước vào năm học 2017 - 2018 với quyết tâm cao, sự đoàn kết, phấn đấu, tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên và các em học sinh xin hứa trước linh hồn các anh hùng liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ ra sức thi đua học tập, rèn luyện, “Dạy tốt, học tốt”; phát huy tinh thần tri thức, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh giàu đẹp!

*Người viết: Phạm Thùy Dương*







